

Tháng 12. 2012

„Những ai đón nhận Người, thì Người cho quyền trở nên con Thiên Chúa“ (Ga 1:12)

Đây là điều mới mẻ lớn lao được Đức Giêsu loan báo và ban cho nhân loại: đó là việc làm con Thiên Chúa, việc trở nên con cái Thiên Chúa qua ân sủng.

Nhưng ơn đó được ban thế nào và ban cho ai? Cho „những ai đón nhận Người“ và cho những ai sẽ đón nhận Người qua các thế kỷ. Cần phải đón nhận Người trong đức tin và tình thương, bằng cách tin vào Đức Giêsu là Đấng cứu độ ta.

Nhưng ta hãy tìm hiểu sâu xa hơn ý nghĩa của việc trở nên con cái Thiên Chúa. Chỉ cần nhìn đến Đức Giêsu, Con Thiên Chúa, và đến mối liên hệ giữa Người với Chúa Cha là đủ: Đức Giêsu cầu nguyện với Cha của Người như trong kinh „Lạy Cha“. Đối với Người, Chúa Cha là „Abba“, nghĩa là ba, bố, Đấng Người kêu cầu với lòng tin tưởng vô cùng và mến yêu vô biên.

Nhưng, vì Người đã đến trần gian vì ta, nên một mình Người sống trong tình trạng đặc ân đó không đủ. Khi chết vì ta, cứu độ ta, Người đã làm cho chúng ta nên con cái Thiên Chúa, nên anh em với Người, và qua Thánh Thần Người cũng ban cho ta khả năng được vào lòng Chúa Ba Ngôi. Như vậy lời cầu xin „Lạy Cha“ (Mc 14:36; Rm 8:15) của Người cũng có thể trở nên lời cầu xin của ta, với tất cả ý nghĩa của lời này: đó là niềm chắc chắn về sự che chở của Chúa Cha, lòng phó thác cho tình thương của Người, đó là những an ủi thần linh, là sức mạnh, lòng hăng say; sự hăng say nảy sinh nơi tâm hồn của người chắc chắn mình được thương yêu.

„Những ai đón nhận Người, thì Người cho quyền trở nên con Thiên Chúa“

Điều làm cho ta nên như Đức Kitô và với Người nên con cái nơi Chúa Con là phép Rửa, và nhờ đó ta nhận được cuộc sống trong ân sủng.

Trong đoạn Tin Mừng này, hơn nữa, có một lời cũng tỏ bày sức mạnh sâu xa của việc „làm con“ phải được thực hiện ngày này qua ngày khác. Thực vậy, cần phải „trở nên con cái Thiên Chúa“.

Ta trở nên, lớn lên như con cái Thiên Chúa, khi ta đáp lại hồng ân của Người, bằng cách thực hiện ý muốn của Người được gói trọn trong giới răn thương yêu: đó là lòng mến yêu đối với Thiên Chúa và đối với người bên cạnh.

Thực thế, đón nhận Đức Giêsu có nghĩa là nhìn nhận Người nơi tất cả mọi người bên cạnh ta. Rồi họ cũng sẽ có được khả năng nhìn nhận Đức Giêsu và tin vào Người, nếu trong tình thương của ta đối với họ, họ nhận ra một đường nét, một tia sáng của tình thương vô biên của Chúa Cha.

„Những ai đón nhận Người, thì Người cho quyền trở nên con Thiên Chúa“

Trong tháng này chúng ta kỷ niệm đặc biệt lễ giáng sinh của Đức Giêsu trên trần gian, ta hãy tìm cách đón nhận lẫn nhau, bằng cách nhìn nhận và phục vụ chính Đức Giêsu Kitô người nọ nơi người kia.

Lúc đó tình thương lẫn nhau, sự hiểu biết về sự sống nơi mỗi người như điều nối kết Chúa Con với Chúa Cha trong Chúa Thánh Thần, sẽ được thể hiện giữa chúng ta với Chúa Cha, và ta sẽ cảm thấy lời cầu xin „Lạy Cha“ của Đức Giêsu lại nở trên môi miệng chúng ta.

Chiara Lubich